

# Phiếu Đề Nghị Cung Cấp Thông Tin Về Tình Trạng Danh Sách Chờ

\*TÊN: \_\_\_\_\_ \*SỐ AN SINH XÃ HỘI: \_\_\_\_\_

\*ĐỊA CHỈ: \_\_\_\_\_ SỐ ĐIỆN THOẠI: \_\_\_\_\_

\*Số căn nhà \_\_\_\_\_ NGÀY SINH: \_\_\_\_\_

\*Thành Phố, Bang, Mã Zip \_\_\_\_\_ \* bắt buộc ghi

## H: Làm sao tôi tìm được vị trí của mình trong Danh Sách Chờ?

Đ: Hệ thống của chúng tôi là một hệ thống xổ số ngẫu nhiên nên không có một vị trí nào dành riêng cho quý vị cũng như không có một thứ hạng nào được xếp cho quý vị. Nếu quý vị muốn có thông tin về diện ưu tiên của quý vị hay số điểm mà quý vị đạt, quý vị phải đề nghị cung cấp thông tin này bằng văn bản bằng cách tải về một **Phiếu Đề Nghị Cung Cấp Thông Tin Về Tình Trạng Danh Sách Chờ** từ trang mạng của chúng tôi tại [www.MarinHousing.org](http://www.MarinHousing.org). Quý vị cũng có thể đề nghị, bằng văn bản, xin cung cấp một mẫu phiếu qua thư đến cho quý vị hay quý vị cũng có thể đến Văn Phòng Chính của chúng tôi tại 4020 Civic Center Drive, San Rafael để được nhận một mẫu. Khi gửi về đề nghị của quý vị xin ghi trên phong bì: Attn - Records.

## H: Làm sao tôi báo được cho quý vị khi tôi có các thay đổi về hoàn cảnh cá nhân?

Đ: Để cập nhật thông tin của quý vị, quý vị phải thực hiện bằng văn bản bằng cách gửi về một Phiếu Cập Nhật Danh Sách Chờ. Quý vị có thể đề nghị xin cung cấp phiếu này bằng cách viết thư xin hay tải về một mẫu **Phiếu Cập Nhật Danh Sách Chờ** từ trang mạng của chúng tôi tại [www.MarinHousing.org](http://www.MarinHousing.org). Quý vị cũng có thể đề nghị, bằng văn bản, xin cung cấp một mẫu phiếu qua thư đến cho quý vị hay quý vị cũng có thể đến Văn Phòng Chính của chúng tôi tại 4020 Civic Center Drive, San Rafael để được nhận một mẫu. Khi gửi về đề nghị của quý vị xin ghi trên phong bì: Attn - Records.

## H: Thứ tự trong Danh Sách Chờ được thiết lập như thế nào?

Đ: Tất cả các đơn xin sẽ được sắp xếp theo tổng số điểm ưu tiên và những người nộp đơn có số điểm ưu tiên bằng nhau sẽ được tham gia vào một cuộc xổ số để xác định thứ tự trong danh sách.

## H: Ban Gia Cư Marin sẽ báo cho tôi bằng cách nào khi tên tôi được đưa ra giải quyết?

Đ: Quý vị sẽ được liên lạc qua thư. Nếu quý vị dời chỗ ở sau khi nộp đơn, quý vị có trách nhiệm thông báo cho Ban Gia Cư Marin bằng văn bản về địa chỉ và số điện thoại mới của quý vị. **Đây là việc quan trọng nhất mà quý vị có thể làm trong khi chờ đợi đến lượt đưa tên quý vị ra giải quyết.** Nếu quý vị không thực hiện như vậy, và chúng tôi nhận được thư phúc đáp không có địa chỉ chuyển tiếp, đơn của quý vị sẽ được rút ra khỏi Danh Sách Chờ.

*Tôi đã đọc nội dung trên và hoàn toàn hiểu rằng tôi không có một vị trí được đánh số trên Danh Sách Chờ và tình trạng của tôi sẽ không thay đổi trừ khi tôi có thay đổi về số điểm ưu tiên.*

Xin ký tên quý vị trên đây

Ngày hôm nay



## GỬI PHIẾU ĐỀ NGHỊ QUA THƯ ĐẾN:

**Marin Housing Authority**  
4020 Civic Center Drive  
ATTN: RECORDS  
San Rafael, CA 94903

415/491-2525  
(FAX) 415/472-2186  
(TDD-Khiếm Thính) 1-800-735-2929